



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 21

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "วีระ" รุ่งจุดไฟกีฬาปัญญาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ พร้อมเต็มพิกัดศึกกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ "ราชพฤกษ์เกมส์" มีชิงชัยทั้งสิ้น 255 เหรียญทอง จาก 25 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาจาก 114 สถาบันร่วมชิงชัย

เน้นเป็นกีฬาสีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร ศ.ดร.วีรณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มั่นใจสนามแข่งขันและที่พักสำหรับนักกีฬาไม่มีปัญหา

ศ.ดร.วีรณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน แลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ "ราชพฤกษ์เกมส์" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2550 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จ.นครนายก มีชิงชัย ทั้งหมด 255 เหรียญทอง จาก 25 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล, มวย, เทเบิล เทนนิส, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, กรีฑา, ตะกร้อ, แบดมินตัน, วอลเลย์บอลชายหาด, วอลเลย์บอล, วายน้ำ, เทควันโด, ยูโด, พายเรือ, ซอฟท์บอล, บาสเกตบอล, ฟันดาบ, ยิงปืน, เปตอง, บริดส์, กอล์ฟ, เทนนิส, โปโลน้ำ, คาราเต้-โด และ ตะกร้อลอดห่วง มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 114 สถาบันจากทั่วประเทศ

ศ.ดร.วีรณ เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้เรามีแนวคิดการจัด คือ กีฬาสีเขียวเพื่อ คุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร พร้อมกำหนดให้ใช้ ผึ้ง เป็น สัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ ที่สำคัญเราไม่ได้เน้นในเรื่องของชัยชนะเพียง อย่างเดียว แต่จะเป็นการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มากกว่าการเป็นเจ้า เหรียญทอง ทั้งนี้ยังกำหนดให้การแข่งขันราชพฤกษ์เกมส์เป็นกีฬาที่ปลอดภัย จากสิ่งเสพติดและของมอมเมาต่อเยาวชน

“การแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่ขอรับการสนับสนุนจากสินค้าที่เป็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ เหล้า ไวน์ หรือแม้กระทั่งบุหรี่อย่าง แน่นนอน เพราะกีฬาควรจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ มิใช่การทำลายสุขภาพทาง มหาวิทยาลัย เราอยากเห็นเยาวชนของชาติมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง เพื่อเป็น อนาคตที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป” ศ.ดร. วีรณ กล่าว

อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวอีกว่า สำหรับความพร้อมในศึกครั้งนี้ทุกอย่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ว ไล่ตั้งแต่สนามแข่งขันไปจนถึงที่พักสำหรับนักกีฬา เพียงแค่เก็บรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น ขณะเดียวกันสถาบันยังได้เน้นการประหยัด ใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้คุ้มค่า โดยเฉพาะพิธีเปิดและพิธีปิดนั้น เราเห็นว่าไม่มีความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาเท่าไร จึงไม่ได้ลงทุนในส่วนนี้ และใช้โรงยิมเนเซียมเปิดและปิดแทนสนามกลางแจ้งแทน

ส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มวันที่ 19 มกราคม 2550 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้รายงานความเป็นมาของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยชอง 11 กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ยิงสดทั้งพิธีเปิดและปิด